

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

นายदनัยวัชรซึ่งเป็นผู้นำชุมชนได้รับคำร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานผลิตยางแผ่นของนายสหโกชน์ นายदनัยวัชรจึงมีคำขอข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลเมืองหนองฝักแวนเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของนายสหโกชน์ ซึ่งประกอบด้วย คำขอรับใบอนุญาต การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (แบบ คท.๑) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง และใบอนุญาตค้ายาง แต่เทศบาลเมืองหนองฝักแวนปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล นายदनัยวัชรจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายวินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ได้แก่ คำขอรับใบอนุญาต การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (แบบ คท.๑) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง และใบอนุญาตค้ายางของนายสหโกชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ การเปิดเผยจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการของเทศบาลเมืองหนองฝักแวน ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ จึงวินิจฉัยให้เทศบาลเมืองหนองฝักแวนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ให้นายदनัยวัชรทราบ โดยปกปิดข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน อายุ สัญชาติ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ของนายสหโกชน์ และชื่อ ชื่อสกุลของผู้ให้ความคิดเห็นที่ปรากฏในแบบ คท.๑ เนื่องจากการเปิดเผยจะเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒ ๒๘๓ ๔๖๗๘ - ๗๘

คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร (ที่ วท ๑๙/๒๕๖๘)

นายเฉลิมพล เลียบทวี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”